



دفتر مقام معظم رهبری

www.majlis.ir

แต่งตั้งประธานาธิบดีคนที่เจ็ดของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน - 8 /Aug/ 2013

พิธีมอบตราสาส์นแต่งตั้งประธานาธิบดีคนที่เจ็ดของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน มีขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม ณ สุซัยนียะห์หรือมามโคมัยนี(รฎ)อันเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความยิ่งใหญ่และจิตวิญญาณอันเหลือล้นยิ่ง และท่านผู้นำการปฏิวัติได้มอบตราสาส์นให้กับ ดร. ฮุจญตุลอิสลาม วันมุสลิมิน ฮะซัน โรฮานีย์ เป็นประธานาธิบดีคนที่เจ็ดของอิหร่านอย่างเป็นทางการ

สาส์นตราตั้งจากท่านผู้นำการปฏิวัติครั้งนี้ ถูกอ่านเชิญโดย ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมิน มุฮัมมะดี ฟุลบายกาหนี หัวหน้าประจำสำนักงานท่านผู้นำสูงสุด โดยในสาส์นดังกล่าว ท่านผู้นำสูงสุดถือว่า การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการบ่งชี้ถึงความชาญฉลาดและมากด้วย

ประสบการณ์ทางการเมืองของประชาชน และรวบรวมสาส์นอันซัดแจ้งอันเป็นสาส์นแห่ง

“ ความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อการปฏิวัติ ” ความไว้วางใจและความหวังในระบอบและ ความไว้วางใจแด่นักการศาสนาที่กล้าหาญ” พร้อมกับกล่าวไว้ว่า ประชาชาติอิหร่าน ไม่มีวันยอมลี้โรราบให้กับบรรดาศัตรูที่มีความพยายามที่จะให้พี่น้องประชาชนมีความเย็นชาต่อประเด็นการเมืองและการโฆษณาชวนเชื่อ เป็นอันขาด ด้วยการตอบโต้ที่เด็ดเดี่ยวและแฝงไปด้วยนัยยะและความหมาย

สาส์นตราตั้งของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามที่มอบให้กับประธานาธิบดีคนใหม่มีเนื้อหา ดังนี้

بسم الله الرحمن الرحيم

(ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและปรานียิ่งเสมอ)

ขอสรรเสริญยังพระผู้อภิบาลผู้ทรงปรีชาญาณและทรงอำนาจยิ่ง ขอประสพพรแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดและวงศ์วานผู้บริสุทธิ์และทรงเกียรติของท่าน

ขอแสดงความยินดีแก่ประชาชาติอิหร่าน เนื่องในวาระเริ่มรอบใหม่ของลูกโซ่แห่งการรับใช้บริการและการรับภาระหน้าที่ที่หนักอึ้งของการบริหารประเทศ ขอภักดีกราบขอบคุณและนอบน้อมแด่พระผู้อภิบาลอย่างสุดซึ่งในความโปรดปรานของพระองค์ที่ทรงช่วยเหลือและให้การชี้แนะ เพื่อให้บรรลุซึ่งความมุ่งมั่น ความสามารถ และความสำเร็จในการสร้างวิกรรมทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งให้กับประชาชาติ

ประชาชาติอิหร่านมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถก้าวเดินบนเส้นทางแห่งประชาธิปไตยแห่งอิสลามในทุกช่วงสมัยด้วยแรงบันดาลใจและความร่าเริง เบิกบาน และในทุกช่วงสมัย พสกษานันเชื้อวขจีและส่งผลครั้งนี้ จะยังมีเกียรติและหยิ่งรักลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิม และในคราวนี้ก็เช่นกัน ประชาชาติอิหร่าน ที่มีความรอบรู้ มีบาศีร์ต ได้เข้ามาแต่งตั้งเดิมสี่สนอันงดงามในภาคสนามนี้ได้อย่างสง่างามและนำภาคภูมิใจอย่างยิ่ง อีกทั้งได้ออกมาตอบโต้บรรดาศัตรูที่มีความพยายามที่จะให้พี่น้องประชาชนมีความเย็นชาต่อประเด็นการเมืองและการโฆษณาชวนเชื่อ ได้อย่างเด็ดเดี่ยวและแฝงไปด้วยนัยยะและความหมายยิ่ง

การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง และการเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ที่เหมาะสม ที่ผ่านสนามแห่งการทดสอบอย่างโหดโชนมาเป็นเวลาสามทศวรรษที่ผ่านมา และทุ่มเทในการรับใช้สาธารณรัฐอิสลามที่ถูกบันทึกในแฟ้มประวัติของตัวเอง และในช่วงแห่งการต่อสู้เพื่อการปฏิวัติจนถึงหลายสิบทศวรรษหลังจากการปฏิวัติที่ประสมกับชัยชนะ จากฐานทัพแห่งนักการศาสนา ผู้ฐานทัพแห่งการบุกอวมัด และเผชิญหน้าต่อผู้กบฏบรรดาศัตรูแห่งการปฏิวัติ นั้น ได้ส่งสาส์นที่ซัดแจ้งให้กับทุกคน อันเป็นสาส์นแห่งความซื่อสัตย์ต่อการปฏิวัติที่ไม่อาจลบล้างได้ สาส์นแห่งการไว้วางใจและความหวังต่อระบอบการปกครองอิสลาม สาส์นแห่งความไว้วางใจต่อนักการศาสนาที่มีความกล้าหาญและมีภาวะผู้นำ สาส์นแห่งการเชื่อมั่นในการรับใช้และคิดค้นประดิษฐ์ สิ่งใหม่เพื่อเพิ่มพูนความสำเร็จและช่วยลดอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้น



จากการที่ประชาชาติอิหร่าน จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ได้สัมผัสผลแห่งการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นอย่างตึกคักและไร้ซึ่งความตึงเครียดนั้น ทำให้เกิดจากอิทธิพลบทบาทในการบริหารประเทศ และการผลัดเปลี่ยนผู้บริหารคนใหม่ไม่ ทว่ามั่นใจเหนือกว่าสิ่งเหล่านี้ อันเป็นการบ่งชี้ถึงความชาญฉลาดและมากด้วยประสพการณ์ทางการเมืองของประชาชน ซึ่งเป็นการหล่อหลอมอำนาจแห่งชาติด้วยกับอิทธิพลทวิปัญญาและสติปัญญา และเป็นการสำแดงถึงระดับขั้นที่สูงสุดและเปล่งบานต่อสายตาสารณชนทั่วโลก พวกเขามีความประสงค์ด้วยการกระชับกระชากและกลองของตน ที่จะก่อให้เกิดวิกฤติเหนือคำสั่งสรรเสริญเยินยอที่อุบัติขึ้น โดยประชาชาติ และปฏิเสธการเป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมแห่งพลังเสียง และกมลอันแห่งกฎหมาย และทุกครั้งพวกเขาต้องพบเจอกับป้อมปราการอันแข็งแกร่งของประชาชาติที่อยู่เสมอ

ในวันนี้ประชาชาติอิหร่านได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงอันท่วมท้นในการเลือกบุคคลที่เป็นนักวิชาการ บุคคลที่มากด้วยประสพการณ์จากภาคสนามต่าง ๆ เป็นผู้ผ่านการต่อสู้มาอย่างโชกโชน และได้รับเกียรติในการดำรงตำแหน่งต่างๆทางศาสนา การเมืองและการบริหารประเทศ

ซึ่งข้าพเจ้าเคารพในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชน พร้อมกับขอแสดงความยินดี จึงขอประกาศแต่งตั้งให้ ดร. สุญูดลอิสลาม วัลมุสลิมิน สะซัน โรฮานีย์ เป็นประธานาธิบดีของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านคนที่ 7 อย่างเป็นทางการ และขอวิงวอนแด่พระองค์ให้ทรงประทานเตาไฟให้ท่านประสบความสำเร็จในการแบกรับภาระหน้าที่ที่หนักอึ้งครั้งนี้ ด้วยเถิด

อนึ่ง สาส์นตราตั้งฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตราบิตที่เขายังคงยึดมั่นในพันธะสัญญาบนแนวทางอันเที่ยงตรงซึ่งเหมือนดังที่เขากำลังยึดมั่นอยู่ขณะนี้ กล่าวคือ แนวทางแห่งอุดมการณ์ของระบอบอิสลาม ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของชาติ เด็ดเดี่ยวและมั่นคงในการเผชิญหน้ากับชาติมหาอำนาจผู้ล่าอาณานิคม และด้วยความช่วยเหลือของพระองค์เขาจะคงมีจุดยืนในลักษณะเช่นนี้ อินชาอัลลอฮ์

ข้าพเจ้าขอแนะนำให้ประธานาธิบดีผู้มีเกียรติว่า จงขอความช่วยเหลือจากพระองค์ เกร็งครัดในความยำเกรง นอบน้อม ตะวัชชุลยั้พระองค์อัลลอฮ์ และใช้ประโยชน์จากศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่มี และด้วยผลงานและประสพการณ์ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศชาติ หวังว่า พระองค์อัลลอฮ์(ซบ)จะทรงชี้นำและได้รับความร่วมมือจากประชาชนกันอย่างถ้วนหน้า

والسلام على جميع عبد الله الصالحين

سید علی خامنه ای

๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

หลังจากเสร็จสิ้นการอ่านสาส์นตราตั้ง นายสะซัน โรฮานีย์เป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการทางแล้ว ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวปราศรัยโดยถือว่า ความสุขุม ความสันติ ความสง่าราศี ความบริสุทธิ์ และความกั่นเองฉันท์พี่น้อง ที่เกิดขึ้นในการส่งมอบอำนาจการบริหารประเทศนั้น เป็นปรากฏการณ์ที่ทรงคุณค่าและสำคัญยิ่ง ซึ่งมีรากฐานมาจากประชาธิปไตยแห่งศาสนาเป็นที่ตั้ง

ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึง การปราศจากซึ่งอำนาจของประชาชนในการบริหารประเทศยุคสมัยเผด็จการของกษัตริย์ซาห์ปาห์เลวี และก่อนหน้านั้น ว่า ด้วยกับชัยชนะของสาธารณรัฐอิสลาม พี่น้องประชาชนได้ลิ้มรสและสัมผัสกลิ่นไอแห่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และทุกกิจการงานอันเกี่ยวกับอิสลามอันทรงเกียรตินั้น ล้วนแล้วตกอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้น

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงบทบาทอันสำคัญยิ่งของพี่น้องประชาชนในทุกเรื่องราวที่สำคัญและพันธะกิจหลักของประเทศ ว่า ในช่วง 34 ปี ล้ำสุดที่ผ่านมา นั้น โดยประมาณการแล้วจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นปีละหนึ่งครั้ง และปฏิกริยาของพี่น้องประชาชน ก็มีมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ตัดสินใจ ควบคุมตรวจสอบความคืบหน้าต่างๆของการบริหารและการวางแผนกิจการมหภาคในประเทศ

ท่านผู้นำสูงสุด ได้อธิบายเสริม และเจาะลึกในประเด็น “ประชาธิปไตยแห่งศาสนา” ว่า ในระบอบประชาธิปไตย นั้น ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับข้าราชการและคณะผู้บริหาร ไม่ได้ถูกจำกัดในกรอบขอบเขตแห่งกฎหมายเท่านั้น



ทว่ามันเป็นความสัมพันธ์ในสายใยแห่งความรัก ความเอื้ออาทรและความศรัทธา
ที่มาจากห้วงลึกแห่งหลักศาสนาแห่งศาสนาและการยึดมั่นในพันธะสัญญาของชาติที่มีต่อรากฐานแห่งการปฏิวัติอิสลาม
และเป็นการที่นำบรรดาคณะผู้บริหารประเทศ www.leader.ir

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ยกกรณีตัวอย่าง ของหลักศรัทธาในอิสลามและการยึดมั่นในพันธะสัญญาแห่งชาติ
ด้วยการออกมาเข้าร่วมเดินประท้วงอย่างยิ่งใหญ่ในวันศุกร์ ซึ่งฯลฯ ผู้นำสูงสุด กล่าวยั่วว่า ในสภาพอากาศที่ร้อนระอุเช่นนี้
และด้วยริมฝีปากที่ได้ถือศีลอด นั้น จะมีเหตุผลและแรงจูงใจอันใดกันเล่า
ที่ทำให้พี่น้องประชาชนจากทุกภาคส่วนออกมาประท้วงอย่างตึกคักบนท้องถนน เพื่อเป็นการยืนหยัดต่อสู้กับศัตรูอิสลาม
และเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนในการปกป้องปาเลสไตน์ นอกเสียจาก
มีความศรัทธาแห่งศาสนาและการยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งการปฏิวัติอย่างแท้จริง ??

ท่านผู้นำสูงสุด ยังได้ทำการระลึกในประเด็นการออกมาเดินขบวนของพี่น้องประชาชนจากทุกหมู่เหล่าและทุกภาคส่วนอย่างตึกคักในวันที่ ๒๒ บะห์มัน
ปีนี้ ว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พี่น้องประชาชนต่างตระหนักในภาระหน้าที่และพันธะสัญญาอันนี้เช่นกัน
อันทำให้พี่น้องประชาชนออกมากู้สนามแห่งการเมือง สังคม อย่างตึกคักและเร่าร้อน และนำมาซึ่งการปรากฏวีรกรรมทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งบรรดาผู้บริหารก็จำเป็นต้องมีการระลึกและรำลึกข้อเท็จจริงประการนี้อยู่เสมอ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า แนวทางอันจำเริญเช่นนี้ท่านอิมาม โคมัยนี(รฎ)เป็นผู้กำหนดวางและยื่นเสนอให้กับพี่น้องประชาชน
และประชาชนเองก็ขานรับ สานต่อแนวทางอันนี้อย่างซื่อสัตย์และสัตย์จริงจนถึงวันนี้ และในอนาคตข้างหน้า อินชาอัลลอฮ์
ด้วยความช่วยเหลือและความโปรดปรานของพระองค์ก็จะคงเป็นเช่นนี้ตลอดไป

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวเสริมในคำปราศรัยครั้งนี้ ถึงการยอมรับตำแหน่งผู้บริหารประเทศของสาธารณรัฐอิสลามนั้น มันให้ความหมาย ว่า
เป็นการแสดงเจตจำนงยอมรับที่จะแบกรับภาระหน้าที่อันหนักอึ้ง ต้องมีความบากบั่นอดุสาหะ พยายามอย่างหนัก และเป็นการรับใช้ประชาชนอีกด้วย
โดยฯลฯ กล่าวยั่วว่า เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่คณะผู้บริหารประเทศในอดีตที่ผ่านมา มีความบากบั่นและเพียรพยายามอย่างมาก
ซึ่งศักยภาพและทรัพยากรในประเทศมีอยู่อย่างมากมายนั้น ทุกคนล้วนแล้วจำเป็นต้องนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

ท่านผู้นำสูงสุด ได้กำชับแนะนำให้ประชาชนและบรรดาคณะผู้บริหาร มีความขยันต้อทน พร้อมกับกล่าวยั่วว่า
ขอวิงวอนจากอัลลอฮ์(ซบ) ให้กิจการการงานในประเทศครุดหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ทว่ากิจกรรมมหาภาคของประเทศนั้นจำเป็นต้องใช้เวลา
ดังนั้นจงอย่าคาดหวังว่า อุปสรรคปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาต่างๆ นั้นจะสามารถคลี่คลายได้อย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาอันสั้นนี้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้กำชับแนะนำ แต่ประธานาธิบดี ผู้มีเกียรติและบรรดาคณะรัฐมนตรีที่ผ่านการอนุมัติและเห็นชอบจากรัฐสภา ว่า
จงมีความเพียรพยายามอย่างไร้ขอบเขต และห่างไกลจากความเร่งรีบ โดยฯลฯ ผู้นำสูงสุด กล่าวยั่วว่า
จำต้องอาศัยและพึ่งพาในชาวดิอันหลากหลายที่มีอยู่ในประเทศ พร้อมกับนำเอาทรัพยากรและศักยภาพที่มีอยู่ในประเทศมาใช้
เพื่อสามารถก้าวมันได้อย่างมั่นคงและมันใจ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ถึง การเผชิญหน้าอันปาเลือนและแข็งกร้าวของแนวรบฝ่ายศัตรูโดยมืออเมริกาเป็นแกนนำ ในการเผชิญหน้ากับอิหร่าน
ว่า เหมือนดังที่ประธานาธิบดีได้ทำการชี้แจงในประเด็นการคว่ำบาตรและปฏิบัติการของศัตรูมาก่อนหน้านี้แล้ว
ซึ่งสิ่งนี้ล้วนแล้วได้นำมาซึ่งความยากลำบากต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง
แต่ทว่าด้วยประสพการณ์และบทเรียนอันล้ำค่าเหล่านี้จะคงอยู่ในความทรงจำของบรรดาผู้บริหารประเทศและพี่น้องประชาชน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ความพยายามในการสร้างความมั่นคงในรากฐานหลักของประเทศ
ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งของการถูกกดดันทางเศรษฐกิจจากบรรดาศัตรู ซึ่งท่านผู้นำสูงสุด กล่าวยั่วว่า จงมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงในประเทศอย่างต่อเนื่อง
และอย่าได้ผูกใจกับต่างประเทศ เพราะทุกคนที่มีใจให้กับต่างประเทศ เมื่อเผชิญหน้ากับการถูกกดดันแล้ว ก็จะยอมก้มกราบและสืโรราบในบัดดล

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า การแก้ไขประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ
และการสานต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ถือเป็นวาระที่สำคัญยิ่งในลำดับแรกสุด พร้อมกับกล่าวยั่วว่า
จำต้องดำเนินการและติดตามสองสิ่งนี้ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง



ท่านผู้นำการปฏิวัติ ได้เห็นด้วยกับทัศนะของ ฮะซัน โรฮานี ในประเด็นการเจรจาอย่างสันติวิธีในด้านความสัมพันธ์กับนานาชาติและในประเด็นการเมืองว่า ประเด็นการเมืองก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งจำต้องอาศัยวิธีการปฏิบัติในรูปลักษณะเชิงวิททยาปัญญา สันติวิธีและใจรัก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังคงมีศัตรู ซึ่งในเชิงภาษาแห่งวิทยปัญญานั้น ไม่สามารถที่จะพูดคุยและเจรจาได้ แต่ทว่า _____ เราก็คงมีภาระหน้าที่ในการก้าวไปข้างหน้าและเผชิญหน้ากับประเด็นต่างๆด้วยวิทยปัญญาอย่างมั่นคงและคำนึงถึงอุดมการณ์หลักของการปฏิวัติสืบไป

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ยกโครงการอัลกุรอานในประเด็นทางสายกลางว่า มันคือแนวทางของอัลอิสลาม พร้อมกับกล่าวย้าว่า อิสลามได้กำหนดพันธะกิจ และแนวทางแห่งความสำเร็จ อย่างชัดเจนมาแล้ว และทุกคนล้วนแล้วจำเป็นต้องแสวงหาความพึงพอใจจากพระผู้อภิบาลและการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กล่าวย้าว่า ศัตรูบางคน ได้เริ่มประกาศเป้าหมายของตนอย่างชัดเจนในการทำลายล้างการปฏิวัติและระบอบอิสลามตั้งแต่เริ่มต้นแห่งชัยชนะของการปฏิวัติอิสลาม แต่ทว่า จนถึงวันนี้ ผ่านมาแล้ว 34 ปี และจากวันนั้นถึงวันนี้ ไม่เพียงแต่ไม่สามารถที่จะสร้างความสั่นคลอนใดๆต่อสาธารณรัฐอิสลามได้ แม้แต่การหยุดยั้งและสกัดกั้นการพัฒนาและการเจริญก้าวหน้าของระบอบ ก็ยังไม่สามารถทำได้เลย

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ความโปรดปรานของพระองค์ การเข้าร่วมของประชาชน และความพยายามของผู้บริหารนั้น เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อความแพ้วพ่ายของศัตรู และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ซึ่ง ฯพณฯ ผู้นำสูงสุด กล่าวย้าว่า ความสำเร็จทั้งหมดเหล่านี้ ล้วนแล้วมาจากความสริมมงคลของการยืนหยัดบนพื้นฐาน “อิสลามและคุณค่าของอิสลาม” และด้วยการปฏิบัติและภายใต้การชี้นำบนแนวทางอันเที่ยงตรง และทรงค่ายิ่งของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) ที่ได้มอบไว้ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งหลายนั่นเอง

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กำชับแนะนำ แต่คณะผู้บริหารฝ่ายตุลาการ และฝ่ายบริหารให้มีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเท่าที่สามารถกระทำได้ในการแก้ปัญหาในประเทศ พร้อมกับกล่าวย้าว่า จำต้องพึงพาอาศัยทรัพยากรและศักยภาพที่อยู่อย่างมากมายในประเทศ อีกทั้งยังตั้งมั่นในกิจการงานที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงประเด็นอุปสรรคปัญหา เศรษฐกิจ – การเมืองโลกอิสลาม และเหตุการณ์ความไม่สงบในบางประเทศในเขตภูมิภาค ว่า การปรากฏตัวอย่างผู้กดขี่ และผู้ก่ออาชญากรรมอันป่าเถื่อนของยิวไซออนิสต์ ในช่วง 65 ปี หลังสุดนี้ เป็นประเด็นหนึ่งของอุปสรรคปัญหาที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การช่วยเหลือสนับสนุนจากบางมหาอำนาจผู้ล่าอาณานิคมโลก และภายใต้เหตุการณ์วิกฤติเช่นนี้ในภูมิภาคและโลก สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มีจุดยืนที่ชัดเจนในการสานต่อและก้าวมันสู่การพัฒนาและความเจริญเติบโตอย่างไม่ย่อถ้อ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า ประธานาธิบดีคนใหม่เป็นผู้ที่มากด้วยประสบการณ์ เป็นหนึ่งในบุคคลากรและผู้เก่าแก่ในการรับใช้ระบอบอิสลาม ซึ่ง ฯพณฯ ผู้นำสูงสุด กล่าวย้าว่า โรฮานี เป็นบุคคลที่ได้รับใช้รัฐอย่างมากมาย ทั้งในสมัยการพิทักษ์ปกป้องสงครามอันศักดิ์สิทธิ์ สภาชูรออิสลาม และสภาความมั่นคงแห่งชาติ และในวันนี้ ด้วยกับคะแนนเสียงที่น่าภาคภูมิใจของประชาชน จะสามารถรับใช้รัฐอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน ด้วยความโปรดปรานและความช่วยเหลือของพระองค์

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ยังได้เรียกร้องจากนักการเมืองทุกภาคส่วน และทุกฝ่ายให้มีการช่วยเหลือแต่ โรฮานีและคณะรัฐบาลของเขา ซึ่งกล่าวย้าว่า หวังว่า ประธานาธิบดีคนใหม่จะสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่อันหนักอึ้งนี้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถสนองตอบความตั้งการและความคาดหวังของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวขอบคุณ อะห์มาดี เนจาร์ต และคณะชุดรัฐบาลของท่าน ที่สามารถรับใช้และปฏิบัติภารกิจได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมกับกล่าวเสริมว่า ยังมีภารกิจต่างๆที่สำคัญอีกมากมาย ซึ่ง อินชออัลลอฮ์ คณะรัฐบาลชุดใหม่และประชาชาติจะสามารถปฏิบัติได้ พร้อมกับบ่งชี้ว่าการพัฒนาและการเจริญก้าวหน้าของอิหร่านจะไม่มีวันหยุดนิ่งอย่างแน่นอน